



Red Tiger xin giới thiệu Ông Già Noel Đáng Mến

Mùa lễ hội này, hãy viết nên câu chuyện ma thuật của bạn trong Ông Già Noel Đáng Mến, nơi mỗi lá thư đều có lời hứa hẹn về những bất ngờ dịp lễ hội!

Thu thập Lá Thư Noel ở trục cuối cùng để biến chúng thành Vạn Năng Quà Tặng Noel trong Lượt Quay Miễn Phí. Vạn Năng Bạch Tuyết thay thế cho tất cả các biểu tượng trả thưởng và có thể tăng cường tiền trả thưởng bằng hệ số ngẫu nhiên lên đến x10. Còn Vạn Năng Ông Già Noel mở rộng trục giữa trong Lượt Quay Miễn Phí, tạo ra những cơ hội thắng hấp dẫn. Kích hoạt 10 Lượt Quay Miễn Phí khi quay trúng 3 scatter ở các trục 2, 3 và 4 hoặc khi thu thập 60 Lá Thư Noel.

Cùng đi trên chuyến xe tuyết của Ông Già Noel, nơi mỗi lượt quay mở ra ma thuật của mùa!

ĐIỂM NỔI BẬT

- Vạn Năng Bạch Tuyết & Vạn Năng Ông Già Noel thay thế các biểu tượng, tăng cường chiến thắng
- Thu thập Lá Thư ở trục cuối cùng để biến chúng thành Vạn Năng Quà Tặng Noel trong Lượt Quay Miễn Phí
- Kích hoạt 10 lượt quay miễn phí khi quay được 3 scatter hoặc thu thập 60 Lá Thư Noel, với nhiều Vạn Năng Quà Tặng được thưởng mỗi lượt quay

THÔNG TIN CHUNG

Trục x Hàng	5 x 3
Dòng trả thưởng	25
Tiền thắng tối đa	3.580x
Độ biến động	4/5 (trung bình – cao)
Tần suất trúng	5/5 (cao)
Tiền cược tối thiểu	€/£/\$ 0,10
Tiền cược tối đa	€/£/\$ 100
Tính năng	6 (Vạn Năng Bạch Tuyết, Vạn Năng Ông Già Noel, Lá Thư Noel, Vạn Năng Quà Tặng Noel, Lượt Quay Miễn Phí, Mua Tính Năng)
Tùy chọn RTP không jackpot	90,78%, 92,72%, 94,73%, 95,76%, 95,69%
Tùy chọn RTP có jackpot	90,13%, 90,75%, 92,73%

TÍNH NĂNG TRÒ CHƠI



Vạn Năng Bạch Tuyết thay thế cho tất cả các biểu tượng trả thưởng và xuất hiện ở trục 1 trong ván thường và Lượt Quay Miễn Phí. Biểu tượng này có hệ số thắng ngẫu nhiên x2, x3, x5 hoặc x10, áp dụng cho tất cả chiến thắng dòng có vạn năng. Ngoài ra, nó còn tính là biểu tượng hình thành tổ hợp thắng dài nhất ở một dòng thắng.

Vạn Năng Bạch Tuyết



Vạn Năng Ông Già Noel thay thế cho tất cả các biểu tượng trả thưởng, xuất hiện ở trục 2, 3 và 4 trong ván thường. Biểu tượng mở rộng ra bao phủ toàn bộ trục nếu nó nằm trong tổ hợp thắng. Trong Lượt Quay Miễn Phí, 1 Vạn Năng Ông Già Noel mở rộng ở trục giữa trong suốt vòng thưởng, không xuất hiện thêm Vạn Năng Ông Già Noel. Nó còn tính là biểu tượng hình thành tổ hợp thắng dài nhất ở một dòng thắng.

Vạn Năng Ông Già Noel



Thu thập Lá Thư Noel chỉ xuất hiện ở trục cuối cùng để biến thành Vạn Năng Quà Tặng Noel trong Lượt Quay Miễn Phí. Mỗi lá thư được lưu giữ trong hộp thư ở phía trên trục cuối cùng.

Lá Thư Noel



Vạn Năng Quà Tặng Noel có thể thay thế cho tất cả các biểu tượng trả thưởng và chỉ xuất hiện trong Lượt Quay Miễn Phí. Biểu tượng này xem là biểu tượng lập ra tổ hợp thắng cao nhất trên một dòng thắng.

Vạn Năng Quà Tặng Noel



Khi bắt đầu, một Vạn Năng Ông Già Noel được đặt ở trục giữa và giữ nguyên trong suốt quá trình. Ông Già Noel sẽ ném ra Vạn Năng Quà Tặng Noel ở trục 2 và/hoặc 4 cho từng Lá Thư Noel thu thập được, tối đa có 6 Vạn Năng Quà Tặng xuất hiện mỗi lượt quay. Lá Thư Noel còn lại trong hộp thư sau Lượt Quay Miễn Phí sẽ chuyển sang ván thường, đóng góp vào vòng thưởng trong tương lai.

Lượt Quay Miễn Phí

Kích hoạt 10 Lượt Quay Miễn Phí khi quay được 3 scatter ở trục 2, 3 và 4 hoặc khi thu thập 60 Lá Thư Noel trở lên trong hộp thư. Scatter Lượt Quay Miễn Phí không xuất hiện trong vòng thưởng và không thể tái kích hoạt.



Mua Thưởng™

- **Lượt Quay Miễn Phí kèm 10 Lá Thư:** Đảm bảo quay trúng 3 scatter Lượt Quay Miễn Phí và bắt đầu vòng thưởng với 10 Lá Thư Noel thu thập được, có giá 40x tiền cược.
- **Lượt Quay Miễn Phí kèm 25 Lá Thư:** Đảm bảo quay trúng 3 scatter Lượt Quay Miễn Phí và bắt đầu vòng thưởng với 25 Lá Thư thu thập được, có giá 100x tiền cược.
- **Lượt Quay Miễn Phí kèm 60 Lá Thư:** Đảm bảo quay trúng 3 scatter Lượt Quay Miễn Phí và bắt đầu vòng thưởng với 60 Lá Thư thu thập được, có giá 300x tiền cược.

ID TRÒ CHƠI & RTP

PC + DI ĐỘNG

ID trò chơi	Ghi chú	Kiểu trò chơi OSS	ID OSS	RTP
DearSanta	Tùy chọn RTP không jackpot	dearsanta	dearsanta0000000	90,78%, 92,72%, 94,73%, 95,76%, 95,69%
DearSanta	Tùy chọn RTP có jackpot	dearsanta	dearsanta0000000	90,13%, 90,75%, 92,73%

Lũy tiến jackpot 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%

Giới thiệu jackpot Red Tiger

Cũng như tất cả các trò quay số khác của Red Tiger, Ông Già Noel Đáng Mến có thể có hoặc không có jackpot Red Tiger. Nếu chọn phiên bản jackpot của ván gốc, phiên bản đó phải đi kèm khoản đóng góp jackpot để đạt được tỷ lệ RTP tổng thể cuối cùng của trò chơi. Ví dụ, ghép ván gốc có jackpot đạt chứng nhận tỷ lệ RTP 90,13% với khoản đóng góp jackpot 1% sẽ cho ra tỷ lệ RTP tổng thể là 91,13%. Tỷ lệ RTP của chính khoản đóng góp jackpot là 100%.

Tài xuống gói quảng cáo đầy đủ: [TAI ĐÂY](#)